



ฉบับที่ 7/2561

เรื่อง แลกข่าวเศรษฐกิจและการเงิน เมษายน 2561

ภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือเดือนเมษายน 2561 ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง ผลผลิตพืชหลักเพิ่มขึ้นมาก โดยเฉพาะอ้อยโรงงานและข้าวนาปรัง ส่งผลให้ผลผลิตอุตสาหกรรมหมวดอาหารเพิ่มขึ้น ภาคการท่องเที่ยวขยายตัวได้ต่อเนื่อง จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติและชาวไทยเพิ่มขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐกลับมาขยายตัวจากงบลงทุน ส่วนการใช้จ่ายภาคเอกชนและการลงทุนภาคเอกชนทรงตัว

เสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือ อัตราการว่างงานอยู่ในระดับต่ำ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมัน รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ มีดังนี้

รายได้เกษตรกร เพิ่มขึ้นร้อยละ 124.5 จากระยะเดียวกันปีก่อน จากผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 115.8 โดยผลผลิตอ้อยโรงงานเดือนนี้เพิ่มขึ้นมากเป็นประวัติการณ์จากสภาพอากาศเอื้ออำนวยในช่วงเพาะปลูก เช่นเดียวกับข้าวนาปรังเพิ่มขึ้นจากปริมาณน้ำฝนและน้ำชลประทานที่เพียงพอ ส่วนผลผลิตมันสำปะหลังลดลงเพราะเกษตรกรลดพื้นที่ปลูก และบางส่วนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในช่วงเพาะปลูก ด้านราคาสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.0 จากราคาข้าวเปลือกและมันสำปะหลังเพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งจากความต้องการของต่างประเทศต่อเนื่อง ส่วนราคาอ้อยโรงงานและกระเทียมลดลงตามปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้น

ภาคการท่องเที่ยว ขยายตัวได้ต่อเนื่อง ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะชาวจีนยังคงขยายตัวมาก เครื่องชี้การท่องเที่ยวที่สำคัญเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อน ได้แก่ จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่ จำนวนผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยานในภาคเหนือ และอัตราการเข้าพักแรมของที่พักแรมในภาคเหนือ

ผลผลิตอุตสาหกรรม ขยายตัวร้อยละ 19.0 จากระยะเดียวกันปีก่อน จากผลผลิตน้ำตาลและการสีข้าวตามผลผลิตภาคเกษตรเพิ่มขึ้นมาก รวมทั้งผลผลิตผักผลไม้แปรรูปและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ขยายตัวตามความต้องการจากต่างประเทศ สอดคล้องกับมูลค่าการส่งออกของผู้ประกอบการในภาคเหนือเพิ่มขึ้น

การใช้จ่ายภาครัฐ ใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0 จากระยะเดียวกันปีก่อน ผลจากรายจ่ายลงทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.6 ตามการเบิกจ่ายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรมชลประทาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรมพัฒนาที่ดิน อย่างไรก็ตาม อัตราการเบิกจ่ายสะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 2561 อยู่ที่ร้อยละ 58.9 ต่ำกว่าเป้าหมายที่ภาครัฐกำหนดไว้ที่ร้อยละ 59.6 และต่ำกว่าอัตราการเบิกจ่ายสะสมในช่วงเดียวกันปีก่อน

การลงทุนภาคเอกชน ทรงตัว การลงทุนภาคก่อสร้างยังอยู่ในระดับต่ำ สะท้อนจากยอดคงค้างสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ที่ให้แก่ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ และพื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อน เนื่องจากอุปทานคงค้างทั้งอาคารแนวราบและห้องชุดยังเหลืออยู่มาก ส่งผลให้โครงการอสังหาริมทรัพย์เปิดใหม่น้อย อย่างไรก็ตาม การลงทุนในภาคการผลิตขยายตัว โดยเฉพาะอุตสาหกรรมผลิตเพื่อส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นำเข้าเครื่องจักรเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

การบริโภคภาคเอกชน ทรงตัว ดัชนีการบริโภคภาคเอกชนลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.3 จากระยะเดียวกันปีก่อน โดยการใช้จ่ายซื้อยานยนต์ยังขยายตัวสะท้อนจากยอดจดทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเพิ่มขึ้น ผลจากการส่งเสริมการขายของบริษัทผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่าย ส่วนยอดขายสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันหดตัวใกล้เคียงเดือนก่อน แต่มีทิศทางค่อยๆ ปรับดีขึ้น

การค้าผ่านด่านศุลกากรชายแดนในภาคเหนือ มูลค่าการส่งออก เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.1 จากระยะเดียวกันปีก่อน ขยายตัวในทุกหมวดสินค้าส่งออกไปเมียนมา และการส่งออกทุเรียนไปจีนเพิ่มขึ้นมาก **ด้านมูลค่าการนำเข้า** เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.5 ตามการนำเข้าไฟฟ้าจากลาว เศษเหล็กจากเมียนมา และผักผลไม้จากจีน

เสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือ อัตราการว่างงาน อยู่ในระดับต่ำที่ร้อยละ 0.7 จากความต้องการแรงงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้น **อัตราเงินเฟ้อทั่วไป** อยู่ที่ร้อยละ 0.6 เพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันชายปดิก

ภาคการเงิน ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2561 สาขาธนาคารพาณิชย์ในภาคเหนือมียอดคงค้างเงินให้สินเชื่อ 564,637 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.5 จากยอดสินเชื่อที่ลดลงของธนาคารพาณิชย์บางแห่ง ด้านยอดคงค้างเงินฝาก 674,024 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 สัดส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากอยู่ที่ร้อยละ 83.7

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ

31 พฤษภาคม 2561

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจภาค

โทร. 0 5393 1091 e-mail: doungtis@bot.or.th